

MỜI GỌI “DỌN LÒNG SẠCH SẼ ĐƯỢC GẶP ĐỨC CHÚA CHA”

MỜI GỌI “DỌN LÒNG SẠCH SẼ ĐƯỢC GẶP ĐỨC CHÚA CHA”

CÁCH NÀO TỰ GIẢI CỨU BẠN NGƯỜI CÓ ÂN TƯ ĐUỐI TÀ LINH HAY TỰ GIẢI CỨU CHO MÌNH BẰNG CÁCH DỌN SẠCH LÒNG ĐƯỢC GẶP ĐỨC CHÚA CHA?

Ngày 20 tháng 11 năm 2017

Hôm nay Chúa cho tôi viết một đơn tài mới này hầu giúp các bạn nào làm công việc giải cứu giúp người đuối tà linh hiểu biết thêm đơn làm công việc giải cứu này tốt đẹp, hoàn hảo hơn. Ngày trước tôi thường làm công việc giải cứu như mọi người hiện nay đang làm, giúp họ khước từ tội lỗi và đuối quỉ cho họ. Nhưng sau một thời gian ngắn, họ bị ma quỉ đánh phá trở lại mạnh hơn vì chúng dốt trở lại 7 con quỉ khác trở vào lại người đó vì họ chưa ăn năn tội lỗi của họ đã làm trong quá khứ. Kể từ ngày Chúa Thánh Linh bày tỏ cho tôi biết cách ăn năn khước từ tội lỗi theo cách 5 ngón tay cho một tội lỗi và đuối tà linh kết quả tốt, nhiều người đã tự làm công việc giải cứu, đuối tà linh cho họ được mà không nhờ người khác vào giúp giải cứu. Dưới đây là những sự mới mẻ trong vấn đề tự giải cứu cho mình trong DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST ra thế nào?

1-AI LÀ NGƯỜI CẦN ĐƯỢC GIẢI CỨU?

Những người có dấu hiệu sau đây sau khi tin Chúa cần làm công việc tự đuối tà linh TRONG DANH CHÚA JESUS để giúp mình mở trí hiểu thoát khỏi sự khờng chớ của tà linh từ lâu trong thân thể và tâm linh của họ. Dấu hiệu là họ không bao giờ có một giấc ngủ bình an. Khi ngủ được chừng một vài tiếng đồng hồ thì bị đánh thức bởi những bắp thịt co rút, giật mình vẩy tay vẩy chân như có ai đó đánh thức họ dậy, thấy những cơn ác mộng, hay bị bóng đè, hay bị mộng tinh, mộng du. Họ cũng thường hay bị nhiều điếu không may mắn xảy ra liên tục trong đời sống, hoạn nạn, bệnh tật, thiếu thốn tài chánh, lo lắng, không có sự

bình an, đầu óc rảnh beng, v.v. Bạn cần phải được Chúa giúp cứu bạn ra khỏi cảnh này càng sớm càng tốt. Mà giúp cứu bởi ai? Bởi loài người hay bởi Chúa? Dưới đây tôi sẽ liệt kê những vấn đề giúp cứu xem giúp cứu với phương pháp nào là tốt nhất và đẹp lòng Chúa hơn hết.

2- ĐƯỢC GIÚP CỨU BỞI NGƯỜI CÓ ÂN TƯ ĐUỐI TÀ LINH CÓ TỐT KHÔNG?
Từ năm 2011, tôi bắt đầu chức vụ giúp cứu như bao nhiêu người làm công việc này thành công rất tốt nhưng trong một thời gian ngắn thì người đó bị trệ lại nặng hơn ngày trước mà không ai dám đứng ra nói sự thật, báo cáo cho mọi người biết sự thật bại của mình trong vấn đề giúp cứu, đuối tà linh .

Có nhiều người có ân tứ làm công việc giúp cứu được tốt đẹp quay video đưa lên Face Book cho mọi người xem kết quả tốt là người đã được kết quả cuối video thấy như là xong công việc giúp người bệnh thành công. Nhưng người được giúp cứu chưa ăn năn tội lỗi của mình làm với Chúa, chớ khước từ mà thôi, cho nên vẫn nhà không sớm thì muộn sẽ bị ma quỷ tấn công trệ lại nặng hơn lúc trước.

Vấn đề giúp cứu bởi một người có ân tứ đuối quỷ có nhiều điều không tốt như sau:

-Chính người đang bị ma quỷ không chớ chưa biết ăn năn tội lỗi với Chúa và chưa nhiều điều tội lỗi xấu xa không biết tự dọn sạch lòng. Rác rến của họ là để ăn cho ma quỷ. Họ nuôi nó sống, họ chấp chứa tội lỗi là mời ma quỷ vào lòng. Chúa là thánh, Ngài không thể làm đấng thờ của Ngài trong thân thể con người dơ bẩn được. Nếu đuối ma quỷ đi ra khỏi người nó nhập phá, nó phải vâng lời và đi ra. Nhưng chúng ta không thể giữ canh người đó 24/7 được cho nên nó sẽ trệ vào và dốt thêm 7 con quỷ khác làm công cụ nội bộ, cho nên lần đuối quỷ sau sẽ khó hơn lần trước gấp 7 lần.

-Người muốn được giúp cứu chưa tin tưởng người đang giúp cứu mình cho nên khai tội ra còn giữ giữ và nói dối cho nên phạm tội thêm với Chúa.

-Người muốn được giúp cứu nói ra hết tội lỗi của mình cho người giúp cứu họ xong nhưng người giúp cứu họ không kín miệng

đi nói x[u] người đó cho mọi người bi[et]. Hay khi có người lạ mặt trong phòng ng[he] nghe ngóng tội người khác thì li[ên] đi kêu x[u] người được gi[ữ] cứu cho mọi người bi[et]. Khi người được gi[ữ] cứu nghe mọi người nói x[u] mình thì n[hi] giận, không tin tưởng người gi[ữ] cứu mình nữa và theo phe qu[á] đatan tr[ở] lại.

-Người được Chúa gi[ữ] cứu thoát ra kh[ỏi] bị tà linh kh[ông] ch[ỉ] đ[ể]n tìm người gi[ữ] cứu mình mà cảm ơn thay vì cảm ơn Đ[ấng] đã gi[ữ] cứu mình là Chúa. Người làm công cụ gi[ữ] cứu có nguy cơ có th[ể] chi[ếm] l[ấy] sự vinh hi[ên] c[ủa] Cha cho nên không sớm thì muộn m[ột] ân tứ chữa lành đ[u]i qu[á] và ma qu[á] nhảy vào người làm gi[ữ] cứu bi[ến] họ thành người c[ủa] chúng nó h[ỏi] nào mà họ không ay bi[et].

3-TỰ DỌN RÁC TÂM LINH CHO MÌNH LÀ NHƯ TH[Ế] NÀO?

Cách n[ày] r[ất] t[ốt] và hiệu nghiệm gìn gi[ữ] người tự gi[ữ] cứu cho mình với sự ti[ếp] sức từ nơi Chúa có hiệu nghiệm lâu dài. N[ếu] người đó có bị té ngã b[ởi] tội l[ỗi] nào thì họ cũng có th[ể] tự đứng dậy được một mình vì bi[et] cách tự dọn sạch lòng đ[ể] gặp Cha r[ồi] và ăn năn khước từ những tội l[ỗi] mình đã phạm với Cha. Tự dọn rác tâm linh cho mình là công thức gi[ữ] cứu b[ởi] ba ngôi Đức Chúa Trời cho chúng ta có uy quy[ền] trên tà linh, ma qu[á] và bệnh tật. Ăn năn khước từ tội l[ỗi] theo cách 5 ngón tay có sự hiệp nh[ất] c[ủa] Chúa ba Ngôi hiệp lại giúp chúng ta tự đ[ể]u qu[á] với uy quy[ền] Chúa Cha ban cho loài người chúng ta từ bu[ổi] sáng th[ật] trên qu[á] satan. Chúa Cha ban cho chúng ta uy quy[ền] giày đạp đ[ể]u con r[ồng] (con r[ồng] là thiên sứ sáng láng lucifer đã gi[ữ] dạng mang hình hài con r[ồng] đ[ể] dụ d[ể] bà Eva ăn trái c[ả]m cho nên Chúa phạt nó bi[ến] thành con r[ồng] và ph[ải] bò bằng bụng đ[ể] loài người chúng ta có được uy quy[ền] giày đạp đ[ể]u nó) nhưng chúng nó có quy[ền] c[òn] gót chân mình. M[ột] hôm nay Chúa Cha có ch[ỉ] dạy giúp cho chúng ta nên c[ầu] xin Cha ban cho mình đôi gi[ầy] bằng s[ắt], bằng thép, bằng platinum đ[ể] n[ếu] chúng ta có giày đạp đ[ể]u con r[ồng] thì chúng c[òn] gót chân chúng ta không được gì h[ết]. C[ả] tạ ơn Cha đã cho chúng ta bí quy[ết] n[ày] đ[ể] ch[ở]ng cự lại đám qu[á] đ[ể] không mong gì c[òn] được gót chân c[ủa] chúng ta nữa.

Tự dọn rác tâm linh cho mình là làm theo bài DỌN RÁC TÂM LINH

và tự đuổi tà linh cho mình bằng cách học thuộc lòng theo lời chỉ dẫn 5 ngón tay để ăn năn và đuổi tà linh cho một tội lỗi. Vì từ năm 2011, tôi có làm theo cách giải cứu của nhiều người đã làm từ lâu có kết quả trong thời gian ngắn hạn mà thôi, nhưng sau đó người bị quấy trói buộc nặng hơn lúc ban đầu. Tôi thấy nhiều điếu không tốt trong công việc giải cứu cho nên tôi xin Cha cho phép một chương trình tốt đẹp hơn. Chúa Cha có bày tỏ cho tôi cách ăn năn khước từ đuổi quấy theo cách 5 ngón tay cho một tội lỗi rất tuyệt vời! Nhiều người đã áp dụng và kết quả tốt.

Chúa có bày tỏ cho tôi những câu hỏi trong phòng chat để nhắc nhở người bị ma quấy không chỉ nhớ lại những tội lỗi mình đã làm và liệt kê ra hết những tội lỗi từ trước đến giờ mà bắt đầu đuổi quấy đi ra khỏi họ được. Họ học thuộc lòng cách 5 ngón tay và xem trong sách nhắc họ nhớ lại nhiều tội lỗi họ làm từ lâu và ăn năn mọi tội lỗi theo cách 5 ngón tay đó, đuổi hết quấy ra khỏi thân thể họ, kết quả tốt. Họ làm từ từ cho đến khi không còn một tội lỗi nào phía bên trong lòng họ nữa và họ mời Chúa Thánh Linh vào lòng ngự trị làm đến thờ trong thân thể của họ. Kể từ năm 2015 đến nay, quyển sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH đã được in ra 10 ngàn quyển và biểu không cho nhiều người, kết quả tốt. Nhưng cũng có nhiều trường hợp khó khăn người bị nhiều tà linh trói buộc từ từ tông làm nghề thầy bùa, thầy cúng, lên đống không thể tự giải cứu giúp mình thoát ra khỏi mạng lưới của quấy dữ cho nên mấy tháng nay Chúa có chỉ dạy tôi bổ túc thêm phần thiêu sót với sách mới với tựa đề "LÀM THẾ NÀO ĐỂ GẶP CHA"

4-DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP CHA LÀ NHƯ THẾ NÀO? (bài trên hình avatar của tôi, bấm vào sẽ mở bài ra cho các bạn đọc và làm theo)

"DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP CHA" là phiên bản của cuốn sách mới nhất của tôi qua sự bày tỏ của ba ngài Đức Chúa Trời để bổ túc thêm phần thiêu sót cho quyển sách cũ "TỰ DỌN RÁC TÂM LINH" có thêm vào hai phần đầu A và B. Phần C là sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH như bản cũ. (Hiện nay chưa có tài chánh để in sách mới này, nhưng có lẽ trong thời gian ngắn quyển sách bổ túc này sẽ được

in ra và phân phát cho các bạn)

-Phần A: Gồm phần chọ dón đuoi tất cả tà linh bót hợp pháp mà bạn không biết tên chúng nó. Cũng như các phần đuoi tà linh thì phải làm theo cách 5 ngón tay nhưng không nêu tên chúng nó lên từng con tà linh một. Bạn sẽ nghe thấy chúng nó rọt nhieu chạy ra khỏi người của bạn với triệu chứng khác nhau. Khi nào bạn đuoi chúng nó xong hết tà linh bót hợp pháp rồi thì đon phần B

-Phần B: Gồm chọ dón đuoi tất cả tà linh trên tội tồ tông của mình hai bên nội ngoại gồm ít nhất 4 đời. Những người có ông bà cha mẹ làm thầy cúng, thầy bùa, lên đống lên cọt thì bị trói buột rọt nặng, phải chấp nhận tội họ làm như là tội của bạn làm, ăn năn theo cách 5 ngón tay từng tội cho họ xong đuoi quồ từng tội cho họ. Bạn sẽ cảm nhận chúng nó chạy ra khỏi thân thể bạn kinh khong luôn. Ma quồ vào trong bạn rọt êm đom bạn không thấy, nhưng khi chúng nó bị đuoi, đi ra chúng làm nhieu triệu chứng kinh khong luôn. Bạn không nên sợ hãi vì phải có triệu chứng mới biết là chúng đã đi ra khỏi bạn. Nếu bạn đuoi hoài mà không thấy chúng đi ra khỏi bạn không có triệu chứng gì hết. Bạn cảm nhận sự trói buột vẫn còn đó mà không thấy gì đi ra khỏi bạn hết, đừng lo, hãy làm lại với tất cả cái tâm của mình, không phải bài họ thuộc lòng, làm 5 phần hoài hoài cho đon khi đuoi chúng đi được mà thôi.

-Phần C: Gồm bản của sách TỰ DỌN RÁC TÂM LINH. Học thuộc lòng cách ăn năn khước từ tội lỗi theo cách 5 ngón tay rồi dọn từng tội một cho đon khi xong. Khi nào xong rồi người rọt nhẹ nhàng và mời Chúa Thánh Linh vào lòng bạn, làm đon thờ trong lòng bạn trồ lại. Bạn sẽ cảm nhận được một sự thay đoi tuyệt vời, một con người mới được tái tạo bằng Chúa Thánh Linh. Không có tiền mà mua được. Bạn đang có vé vào nước thiên đàng, được ơn chúng bằng Đức Thánh Linh, một đứa con hoang đàng được trồ vào nhà Cha. Hallelujah! Chúa thật tuyệt vời!

Mong rằng mọi người tin Chúa Jesus có cơ hội đọc và làm theo tài liệu "DỌN SẠCH LÒNG ĐỒ GẶP CHA" hầu đon gần Chúa Cha với tồ lòng trong sạch, được nhận lấy uy quyền đuoi tà linh và

được Chúa chữa lành mọi tật bệnh. Nhiều người sau khi dọn sạch lòng thì mọi bệnh tật tự nhiên tan biến luôn. Cha chúng ta thật là trên cả tuyệt vời đã ban cho chúng ta một cách giải quyết những nan đề tội lỗi và tự đuổi tà linh cho mình thật là trên cả tuyệt vời! Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, soi dẫn bởi Chúa Thánh Linh trong danh Chúa Jesus)